



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๐๐๓๑ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ  
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือ  
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง  
[www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๐๐๑๒๙



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๗๘๑๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ทาง [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๐๐๑



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง  
สำนักนโยบายและแผน  
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐



สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>การปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ของรัฐบาล โดยแต่ละกระทรวงเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินงาน ทั้งงานตามภารกิจ และงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีการติดตามงานด้วยตนเอง มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงรายงานความคืบหน้า</p> <p>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์และคณะทำงานปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการขับเคลื่อนทั้ง ๒ คณะ เพื่อให้รัฐบาลถัดไปดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและแนวทางปฏิรูปที่จัดทำไว้</p> <p>ให้ทุกกรม หน่วยงานในสังกัด มท. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจ และงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ มท. ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าของเรื่อง ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อเตรียมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยยกตัวอย่าง เช่น การให้สัญชาติ และการจัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชน เป็นต้น</p>	ทุกหน่วยงาน
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</b></p> <p><b>๑. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา” ภายในพระบรมมหาราชวัง</b> สำนักพระราชวังเปิดห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่การนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่มาของการถวายพระราชสมัญญานามว่า “กษัตริย์นักพัฒนา” และเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเปิดให้ชมฟรีตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.</p> <p><b>๒. การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐</b> (๑) ด้านแนวทางในการจัดกิจกรรม รัฐบาลเน้นให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมทางศาสนา ๒) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ ๓) กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานเทศกาลปีใหม่ งานประเพณี สถานบันเทิง แสดงดนตรี งานเลี้ยงสังสรรค์ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ขอให้พิจารณาบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือสั่งการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(๒) ในส่วนพื้นที่ กทม. นั้น ได้มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ทั้งของ กทม. ตำรวจ และภาคเอกชน ในพื้นที่จัดงานนับถอยหลังปีใหม่ ๒๕๖๐ บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย</p> <p><b>๓. แนวทางในการปฏิบัติการข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์</b></p> <p>ตามที่มีการต่อต้านการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติการข่าวสารเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. ดังนี้ ๑) ให้สื่อสารโดยใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่าย ไม่นำไปสู่การบิดเบือนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ๒) ให้ใช้เครือข่ายที่สนับสนุนรัฐบาลสื่อสารแทนภาครัฐ ๓) ชี้แจงกระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายดังกล่าว ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนการตรากฎหมายโดยชอบแล้ว และ ๔) ชี้แจงว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิด Single Gateway และเป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงคุ้มครองบุคคลทั่วไปจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบคอมพิวเตอร์</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนโยบายการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. การประชาสัมพันธ์นิตยสารเฉลิมพระเกียรติ ฯ</b> ในส่วนของ กทม. ให้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้ และในส่วนของจังหวัดให้มีการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวการจัดนิตยสารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อที่จังหวัดจะได้เข้ามาร่วมงาน</p> <p><b>๒. การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐</b> แจ้ง กทม. รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้น ๓ ด้าน คือ กิจกรรมทางศาสนา สวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p><b>๓. แนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย</b> ในภารกิจของ มท. และ กทม.</p> <p>๓.๑ การสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งใน ท้องถิ่น ท้องที่ และ กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดช่วยสอดส่องดูแลถนน ถึงขยะในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด พร้อมให้แจ้งตำรวจกรณีมีเหตุการณ์ ยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัย</p> <p>๓.๒ การเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศึกษาแนวทางเฝ้าระวังโดยใช้การตรวจติดตามผ่าน CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ จัดศูนย์บัญชาการกล้อง การกำหนดมาตรการป้องกัน รักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ กทม. ศึกษาความเป็นไปได้การจัดจ้างบุคคลสำหรับตรวจสอบ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วม เช่น ที่ดิน สำนักทะเบียน การดูแลรักษากล้อง และการประเมินค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ</p> <p>๓.๓ กำชับเขตพื้นที่ ท้องถิ่น ดูแลรักษาสภาพ CCTV ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และบันทึกข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</p>	<p>ปค./สส./กทม.</p> <p>ปค./สส./กทม.</p> <p>ปค./สส./กทม./</p> <p>กทม./สส.</p> <p>กทม./สส.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๔. แนวทางในการปฏิบัติการข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์</b> กำหนดระบบป้องกันที่เหมาะสม โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และข้อมูลบุคคล เช่น งานที่ดิน และงานทะเบียน รวมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีป้องกันทุกระดับชั้น ให้ ศสส.สป. เป็นหน่วยสนับสนุน ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Firewall ที่มีคุณภาพสูง</p>	<p>ศสส.สป./ ทุกหน่วยงาน/ กทม.</p>
<p><b>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</b></p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</b></p> <p>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันงานสำรวจออกแบบ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบรายการเสร็จแล้ว และได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องรูปแบบ เช่น กรมเจ้าท่า หรือประเด็นรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว กทม. จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการประกวดราคาต่อไป</p> <p>ผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง กทม. ได้สำรวจสิ่งก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขออนุมัติหลักการการจ่ายเงินช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องพิจารณาเสนอเรื่องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติหลักการในการพิจารณาต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้ดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลา (Timeline) และให้ กทม. สรุปรายเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป</p>	<p>กทม.</p>
<p><b>โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย</b></p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</b></p> <p>กทม. ได้ประชุมร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปรียบเทียบแนวทางของโครงการเดิมกับแนวทางตามคำแนะนำของสถาปนิกสยาม ฯ ทั้งนี้ การใช้พื้นที่ตามแนวทางสะพานพาดผ่านใหม่ มีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น มีพื้นที่ต้องเวนคืนเพิ่ม กระทบอาคารสถานที่ บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ซึ่งอาจขึ้นเป็นโบราณสถาน แพลตที่พักของอาคารรัฐสภาที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ศูนย์สาธารณสุขสุขของ กทม. ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และฝั่งธนบุรีที่ได้รับผลกระทบคือวัดฉัตรแก้วจวงกลณี และอาคารเรียนโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจวงกลณี</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>จัดทำข้อมูลผลการศึกษาระบบแปลนการก่อสร้างสะพานใหม่ ว่ามีผลกระทบพื้นที่ใดบ้างอย่างละเอียด แนวทางการย้าย แนวการก่อสร้าง การประเมินทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม งบประมาณที่ต้องใช้ในการเวนคืนที่ดิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การออก พ.ร.ฎ. เวนคืนใหม่ และขอพิจารณาว่าเหมาะสมจะดำเนินการก่อสร้างหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อยุติ เพื่อประสานไปยังวัด ชุมชน กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการศึกษาสรุปข้อมูลอย่างละเอียดมานำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ความคืบหน้าแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศ</p>	<p><b>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิริมา วัฒนโน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</b></p> <p><b>๑. ความคืบหน้าการดำเนินงาน</b></p> <p>๑.๑ ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมรายละเอียด โครงการเพื่อเสนอ ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบ และส่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใน วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๑.๒ มท. ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานประมาณ และ สศช. ได้จัดการประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ รายละเอียดโครงการให้แก่กลุ่มจังหวัด โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙ กระทรวง ๒๐ หน่วยงาน ให้การสนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านวิชาการ แนวคิด ข้อมูล องค์กรความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง การเขียนโครงการ การจัดทำแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๒ กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาร์คเด้นส์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>ทั้งนี้ การจัดทำรายละเอียดโครงการยังรวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ดำเนินโครงการ เติริมเสนอขอสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ ถัดไป ซึ่งครอบคลุมการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการใน ๓ มิติ คือ งานตามภารกิจ งานตามนโยบายของรัฐบาล และงานตามความต้องการของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๑.๓ ทั้งกลุ่ม ๑๘ จังหวัดให้คำยืนยันว่าสามารถเสนอแผน ได้ทันตามกรอบระยะเวลา</p> <p><b>๒. แนวทางการดำเนินการต่อไป</b></p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ปลัดกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษา สำนักงานประมาณ สศช. และ กพร. เป็นเลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณาถ้อยแถลง โครงการ</p> <p>๒.๒ ก.น.จ. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณา การจัดทำงบประมาณ เห็นชอบแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ระหว่าง ๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมายและ ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา Timeline และประเมินว่าหากกลุ่มจังหวัดได้รับ งบประมาณ หน่วยงานที่ดำเนินโครงการตามภารกิจในพื้นที่สามารถดำเนินการทัน กำหนดระยะเวลาหรือไม่ รวมทั้งคุณภาพโครงการเป็นอย่างไร</p>	<p>สบจ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>การดำเนินการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การรับจ้าง งานบริการ การท่องเที่ยว โดยเน้นการยกระดับนวัตกรรมและศักยภาพแรงงานโดยใช้กลไกกลุ่มจังหวัด เพื่อสามารถพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ไปสู่ระดับ ๔.๐</p> <p><b>ข้อสังเกตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. กรณีโครงการที่มีการเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กำชับหน่วยงานดำเนินการ ยผ. หรือกรมที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้ สบจ.สป. ช่วยกลุ่มจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละกลุ่มจังหวัดเพื่อให้สามารถพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว</p>	
<p>มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุนรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท) ของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</b></p> <p>๑. แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจ่ายลงทุน ที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้นรายการที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่องหนได้ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ให้ระงับการดำเนินการและให้นำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่น หรือหากเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๒</p> <p>๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ทางสำนักงานงบประมาณแจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยให้หน่วยงานดำเนินการก่องหนผู้กัพนเป็นไปตามที่มาตรการกำหนดไว้ หากเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒</p> <p>๓. ผลการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ของ มท. ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓.๑ ภาพรวม มท. ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๓๒ รายการ ก่องหนแล้ว ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗๑๓,๑๗๘,๓๐๐.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๙ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๕,๖๙๒,๙๘๔.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔ ก่องหนไม่ทัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ และต้องขอความเห็นชอบ ๑๑๙,๖๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ ส่งคืน/ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากเงินเหลือจ่ายและโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ภายในระยะเวลาที่มาตรการกำหนด ๖๔,๘๓๒,๕๓๖.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒</p> <p>๓.๒ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ ๔ หน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒๒๔ รายการ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๒๐๙,๔๖๔,๘๐๐ บาท</p>	



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒.๒ กรมการปกครอง ๙๔๔ รายการ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๖๒๗,๐๖๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๒.๓ กรมการพัฒนาชุมชน ๑๒๘ รายการ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๔๗,๗๔๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๒.๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓๖ รายการ รายการ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ ๑๔,๐๘๘,๑๐๐ บาท</p> <p><b>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฤทธิชัย บุญราช)</b></p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อหนี้ไม่ทัน และต้องขอความเห็นชอบดำเนินการต่อ วงเงินงบประมาณ ๑๑๖,๐๓๒,๖๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๒ กรณี เนื่องจากรายการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการให้กับจังหวัด เพิ่งได้รับใบจัดสรรงบประมาณ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙) และรายการซ่อม หรือเสริมอาคารศาลากลาง และบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด คาดว่าสามารถก่อหนี้ได้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</b></p> <p>รายการที่ก่อหนี้ไม่ทัน และต้องขอความเห็นชอบดำเนินการต่อเป็นรายการปรับปรุงสำนักงานที่อยู่ในศาลากลางจังหวัด วงเงินงบประมาณ ๓,๖๑๖,๒๐๐ บาท และ จ. ตาก ขอส่งคืน/ยกเลิกรายการปรับปรุงห้องประชุม ณ ศาลากลางจังหวัด เนื่องจากจังหวัดขอใช้ห้องประชุม วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><b>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง)</b></p> <p>ดำเนินการก่อหนี้ครบแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว ๒๐๓,๑๕๒,๕๓๘.๖๒ บาท ขอส่งคืนเงิน ๔๐,๔๑๓,๓๙๗ บาท เนื่องจากคงเหลือจากการทำสัญญา และยกเลิกโครงการ</p> <p><b>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</b></p> <p>ดำเนินการก่อหนี้ครบแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๑๐๒,๒๓๒ บาท ขอส่งคืนเงิน ๒,๖๖๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากคงเหลือจากการประกวดราคา</p>	
<p>การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน (นายประยูร รัตนเสนีย์)</b></p> <p>กระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ตรวจราชการ มท. ร่วมกำหนดกระบวนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนผ่านคณะทำงานศูนย์อำนวยการจัดความยากคนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) NGOs และภาคส่วนอื่นๆ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อน ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ขั้นตอนที่ ๑ สร้างการรับรู้</b> เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระดับบุคคล โดยสัมมนา เสริมสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติในหลักการของหลักปรัชญาฯ และการประยุกต์ใช้ จัดทำชุดความรู้ โดยใช้ข้อมูลจาก กปร. ค้นหาโมเดลตัวอย่าง (เกษตรกร แรงงาน ค้าขาย ข้าราชการ ผู้มีรายได้ประจำ) เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนมาก มีการส่งเสริมเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ รูปแบบ แนวทางการ นำมาหลักปรัชญาฯ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน</b> โดยแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบ (Model) การดำรงชีวิตของคนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน (คนชนบท คนในเมือง) ๒) รูปแบบ (Model) การประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ค้าขาย ข้าราชการ/ผู้มีรายได้ประจำ และ ๓) รูปแบบ (Model) ศูนย์เรียนรู้ ฯ โดย รวบรวมรูปแบบศูนย์เรียนรู้ ฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.) สำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอ กปร.</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๓ นำสู่การปฏิบัติ</b> กำหนดเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ <b>กลุ่มที่ ๑</b> ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และ<b>กลุ่มที่ ๒</b> คริวเรือน ชุมชนเป้าหมาย เพื่อดำเนินการลงไปสู่ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลและขยายผลไปสู่วงกว้าง</b> กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้</p> <p>๑) จำนวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนข้าราชการในหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสังกัด ภูมิภาค ๗๖ จังหวัดข</p> <p>๒) มีข้าราชการที่เป็นต้นแบบการน้อมนำหลักปรัชญา ฯ ไม่น้อยกว่าหน่วยงาน หรือจังหวัดละ ๙ คน (คณะกรรมการพิจารณา)</p> <p>๓) จำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ปฏิบัติตน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท.</p> <p>๔) จำนวนคริวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวน คริวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. มท. เป็นกระทรวงที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ไปสู่ประชาชน ในการดำรงชีวิต</p> <p>๒. เห็นชอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เสนอ กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท ของพื้นที่ กำหนดหน่วยงาน และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ</p> <p>๓. ให้ พช. เป็นหน่วยขับเคลื่อน โดยมีท้องถิ่น ท้องที่สนับสนุนดำเนินการ ประสานหน่วยงานอื่น เช่น กศน. และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม โดย มท. ต้องกำหนดเนื้อหาสาระทั้งหมด งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา ดำเนินการ (Timeline) เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต</p>	<p>สนผ.สป./ พช./ปก./สธ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. ประสาน กศน. ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ๒,๐๐๐ กว่าแห่งทั่วประเทศ กศน. สอนอบรมอะไร หาก กศน. ไม่ได้ลงพื้นที่ หน่วยงานใดทำหน้าที่แทน กศน.</p> <p>๕. ศึกษางบประมาณที่จัดสรรลงในพื้นที่ ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อใช้ศักยภาพศูนย์ต่างๆ ในพื้นที่ และรวมแนวคิด Thailand ๔.๐ เข้าไปด้วย</p> <p><b><u>ข้อสังเกตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. กำหนดเนื้อหาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ คือ ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เกิดการพอประมาณ การมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการเป็นรูปธรรมแต่ละด้าน ให้มีความรู้ครอบคลุมการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน หรือบัญชีรายรับรายจ่าย ให้จัดทำเกณฑ์แผนการใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เช่น ค่ากินอยู่ เงินส่วนกลางกรณีฉุกเฉิน เงินออม เพื่อให้ประชาชนสามารถแบ่งสัดส่วน ควบคุมการใช้จ่ายได้</p> <p><b><u>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา เตรรัตน์)</u></b></p> <p>แนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญต้องเริ่มต้นที่ระดับอำเภอ ต้องกำหนดโครงสร้างให้นายอำเภอเป็นแกนนำบูรณาการเพื่อระดมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ ๆ ของกระทรวงต่าง ๆ ระดับอำเภอ เช่น ศูนย์เรียนรู้ ๆ ของ กศน. กษ. ร่วมดำเนินการ</p> <p><b><u>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุยมพร ลิ้มไทย)</u></b></p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทยควรวางบทบาทการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในมิติเชิงพื้นที่ เนื่องจากทุกกระทรวงได้ดำเนินการตามภารกิจงาน โดยผ่านการกำกับ ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจว่าการอบของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เฉพาะที่เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ทรัพยากร ดิน น้ำ จึงควรเร่งทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้เพิ่มเติม และค้นหารูปแบบ (Model) ที่เป็นต้นแบบนอกเหนือกว่ารอบข้างต้น เช่น การควบคุมรายรับรายจ่ายโดยการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งทุกครัวเรือนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ เป็นต้น</p> <p>๓. เพิ่มเติมการขับเคลื่อนในมิติเชิงพื้นที่ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการแล้วให้ยกตัวอย่างหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p><b><u>ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเริงศักดิ์ มหาวิญญ์มนตรี)</u></b></p> <p>การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ ใช้ได้กับทุกกลุ่มประชาชน กลุ่มอาชีพ โดยให้เพิ่มมิติการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ทำอย่างไรเพื่อยกระดับจาก ๑.๐, ๒.๐ สู่ ๓.๐ และ ๔.๐ เพื่อเป็นนวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	<p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</b></p> <p>พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ มท. ดังนี้</p> <p>๑. เดิมผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น รมว.กษ. แต่ พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้มี รมว.กษ. และ รมว.มท. เป็นผู้รักษาการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีการดำเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ สธ. ได้ประสานงานกับกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๓. กำหนดอำนาจของ รมว.กษ. และ รมว.มท. ในการออกกฎกระทรวงกำหนดอาคารและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย พ.ร.บ. นี้ รวมทั้งการลดหรือยกเว้นอาคารและค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. นี้</p> <p>๔. กำหนดอำนาจของ รมว.มท. ในการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ สธ. อยู่ระหว่างศึกษาและยกร่างรายละเอียด โดยจะได้นำเรียนให้ทราบภายในเดือน ก.พ. ๒๕๖๐</p> <p>๕. กำหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ ประกอบด้วย</p> <p>๕.๑ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมี ปกษ. เป็นประธานกรรมการ ในส่วนของ มท. มี อยผ. อสธ. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต แบ่งเป็น</p> <p>๑) ใน กทม. มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทน ยผ. ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. ผู้อำนวยการเขตของพื้นที่ที่ระบุในคำขอรับใบอนุญาต เป็นกรรมการ และมีนายทะเบียน (ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนประจำ กทม.) เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒) ในจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทน อปท. ของพื้นที่ที่ระบุในคำขอรับใบอนุญาต ผู้แทนหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ และมีนายทะเบียน (ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนประจำจังหวัด) เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>ปัจจุบันมีโรงฆ่าสัตว์ของ อปท. จำนวน ๓๖๖ แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนจำนวน ๑,๗๓๔ แห่ง</p>	



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. สรุปสภาพปัญหาของโรงฆ่าสัตว์ในปัจจุบัน มีการแก้ปัญหาตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างไร ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎหมายลำดับรองบังคับใช้</p> <p>๒. รายงานความคืบหน้าของการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งให้ทราบเป็นระยะ ๆ และภายหลังการออกกฎหมายลำดับรองแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ (๑) โรงฆ่าสัตว์ขาดความสมบูรณ์ทั้งระบบ โดยอาจจะต้องกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานในกฎหมายลำดับรอง (๒) ปัญหาการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งความสะอาด สุขอนามัย และโรคระบาด โดยต้องเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และ (๓) การจัดเก็บอากร/ค่าธรรมเนียม โดยในระดับจังหวัดจะต้องมีการกำกับดูแลให้มากขึ้น</p> <p>๒) ปค. มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เนื่องจากรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ โดยอาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่มีการฆ่าสัตว์เถื่อนในโรงฆ่าสัตว์</p>	<p>สธ.</p> <p>สธ./ปค.</p>
<p>การดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่กระทรวงมหาดไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</b></p> <p>การดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่ มท. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมหารือข้อราชการของ มท. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และการประชุมหารือข้อราชการสำคัญของ ปมท. เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๔ โครงการ และได้รับข้อสังเกตของที่ประชุม ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้</p> <p><b>๑. เร่งรัดงานรังวัดที่ดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (ทค.)</b></p> <p>ดำเนินการลดระยะเวลาการนัดรังวัดของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้เหลือ ๖๐ วัน เพื่อให้ประชาชนได้รับการนัดรังวัดและรับโฉนดที่ดินได้รวดเร็วขึ้น โดยจะดำเนินงานอยู่บนหลักของความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีเป้าหมายให้บริการรังวัดที่ดินแก่ประชาชน ๑๓๘,๐๐๐ เรือง โดยดำเนินการ เป็น ๒ ระยะคือ ๑) ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ลดระยะเวลาเหลือ ๙๐ วัน และ ๒) ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ลดระยะเวลาเหลือ ๖๐ วัน</p> <p><b>๒. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้อาคารและเครื่องเล่น (ยผ.)</b> ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอาคารสูงและเครื่องเล่น รวม ๓ ประเภท ดังนี้</p> <p>๑) อาคารที่เข้าข่าย ๙ ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงแรมรีสอร์ท โรงแรม ๘๐ ห้องขึ้นไป สถานบริการพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัย รวมพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โรงงานที่มีความสูงเกิน ๑ ชั้น และพื้นที่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป จำนวน ๑๗,๗๕๙ อาคาร</p> <p>๒) อาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท ได้แก่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก อาคารที่มีคนใช้สอยเป็นจำนวนมาก และอาคาร ที่พักหรือรับเลี้ยงเด็ก</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>หรือคนชรา หรือคนพิการแต่มีสภาพการใช้ที่เป็นถาวรทำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓) ฐานข้อมูลเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๑๔ เครื่อง โดยจะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลทั้ง ๓ ประเภทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p><b>๓. ประชากรร่วมใจ คลองสวายน้ำใส ไร้มักตบชวา (ยผ.)</b> ดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เพื่อร่วมกันกำจัดมักตบชวาในแหล่งน้ำทุกแห่งทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ๑) มาตรการปราบปราม ดำเนินการกำจัดมักตบชวาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวน ๖,๒๐๕,๓๕๕ ต้น ภายใน ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) และ ๒) มาตรการป้องกัน (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐) เมื่อดำเนินการกำจัดมักตบชวาแล้วเสร็จ ยังคงดำเนินการกำจัดมักตบชวาแบบต่อเนื่องทันที เน้นไม่ให้มักตบชวาขยายพันธุ์ได้อีก</p> <p><b>๔. แบบบ้านसानฝัน ของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุข ปี ๒๕๖๐ (ยผ.)</b> ดำเนินการจัดทำแบบบ้านเพื่อประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนในชื่อ “แบบบ้านไทยพอเพียง” รวม ๑๐ แบบ ซึ่งมีแบบให้เลือกตามขนาดครอบครัว และความเหมาะสมของลักษณะภูมิศาสตร์ท้องถิ่นโดยจะจัดพิมพ์แบบแจกจ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้งจัดทำคลินิกบ้านเพื่อให้คำปรึกษา โดยประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องข้อมูลปัญหาการก่อสร้างบ้านได้ที่ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือก ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน</p> <p><b>๕. OTOPI Trader สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สู่อุตสาหกรรมฐานราก (พช.)</b> ดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างตัวแทนจำหน่าย กระจายสินค้า และสร้างเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้า OTOPI ระดับ ๑ - ๓ ดาว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการฐานราก ที่ยังไม่มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุน การตลาด และมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐</p> <p><b>๖. รวมพลังชาวไทย สร้างประเทศไทยไร้ขยะ (สธ.)</b> ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยโดยมีการ Kick off ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ และ Big Cleaning ในวันสำคัญต่าง ๆ โดยให้จังหวัด อำเภอ อบต. หมู่บ้าน และชุมชน ดำเนินการทำความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่หรือทางสาธารณะ และตลาด ทำความสะอาดภาชนะหรือรถขนส่งมูลฝอยหรือสถานที่กำจัดมูลฝอย</p> <p><b>๗. ขับรณมิน้ำใจ รักษาวินัยจราจร (ปภ.)</b> กรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑) รณรงค์ “ขับรณมิน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเวลาดำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงการรณรงค์และเสริมสร้างวินัย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๒) ดำเนินการลดปัจจัย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ๓) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน จำนวน ๕ ประเด็น เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐</p> <p><b>๘. การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด (กทม.)</b> ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาดให้มีความร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของย่านปากคลองตลาดให้มีทางเท้าคุณภาพดี แข็งแรง คงทน คนทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกปลอดภัยเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนจักรเพชร ถนนอัษฎางค์ ซอยท่ากลาง ซอยเอ็มไพร์ และถนนสะพานพุทธ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐</p> <p><b>๙. คนกรุงเทพฯ รักฟัน (กทม.)</b></p> <p>๙.๑ ให้บริการทันตสุขศึกษา และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาดช่องปากแก่ผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ (อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป) ที่มารับบริการทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรม สำนักอนามัย รวม ๗๐ แห่ง ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และในชุมชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๐</p> <p>๙.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้สามารถดำเนินกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพช่องปากในชมรมและในชุมชนของตนเองได้ โดยจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๐</p> <p><b>๑๐. รัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมพลังสร้างความสุขให้ประชาชน (กฟน. กฟภ. กปน. กปภ. อต.)</b> รัฐวิสาหกิจ ๕ แห่ง ของ มท. ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ/ผู้ต้องขังที่ต้องการอาชีพหลังพ้นโทษ ด้านไฟฟ้าและประปา และเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังป่วยและผู้ต้องขังพิการ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (น้ำ/ไฟฟ้า) ในครัวเรือน และเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังป่วยและผู้ต้องขังพิการ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และได้รับการดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจ ระยะเวลาดำเนินการเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการในส่วนกลาง ๑ แห่ง และส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง</p> <p><b>๑๑. ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข แก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง (ศตธ. มท. ปค.)</b> ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้บริการงานบริการเบ็ดเสร็จและการรับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และการให้ข้อมูลการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางจราจร สภาพถนน เส้นทางหลัก เส้นทางรองที่ตั้งโรงพยาบาล สถานที่ราชการ รวมทั้งการระดมสรรพกำลังจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ในการช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดอำนวยความสะดวกทางถนน อำเภอละ ๑ จุด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในถนนสายหลักของอำเภอ ระหว่าง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p><b>๑๒. การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และ ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (ปค.)</b> ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p><b>๑๓. มหาดไทย ห่วงใยผู้มีรายได้น้อย ลดดอกเบี้ยรับจำนำ (สธ.)</b> ดำเนินโครงการลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ทำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓๔ แห่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนที่มีรายได้น้อยและเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p> <p><b>๑๔. มหาดไทยใส่ใจสะอาดต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.)</b> ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต และสร้างคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านและเฝ้าระวัง การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐</p> <p><b>ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ</b>          ขอดัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังป่วยและผู้ต้องขังพิการ โดยใช้วัตถุดิบปรุงอาหารที่ปลอดภัยและใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในโครงการรัฐกิจสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความสุขให้ประชาชน</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. เร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ</b> ขอขอบคุณ ทด. ในการแก้ไขปัญหาที่ค้างค้ำมานาน แต่การทำงานต้องอยู่บนหลักของความถูกต้องและไม่ผิดพลาด</p> <p><b>๒. การดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้อาคารและเครื่องเล่น</b> โดยให้ สธ. (อปท.) และ กทม. จะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลควบคู่กับ ยผ. เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินการ ทั้งอาคารที่เข้าข่าย ๙ ประเภท อาคารที่ไม่เข้าข่ายอาคาร ๙ ประเภท และอาคารที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>	<p>ทต.</p> <p>ยผ./สธ./กทม.</p>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งนี้ ขอให้ ปค. สรุปแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับเกสต์เฮาส์ (Guest House) โฮมสเตย์ (Homestay) รวมถึงการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้ใบอนุญาต และขอให้ กทม. นำเสนอความคืบหน้าการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภทในพื้นที่ กทม. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p><b>๓. OTOP Trader สร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ สู่เศรษฐกิจฐานราก</b> ขอให้จัดทำแผนงานเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการฐานราก</p> <p><b>๔. รวมพลังชาวไทย สร้างประเทศไทยไร้ขยะ</b> ให้ดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเสนอแนะให้ สถ. ประสานกับ ปค. ในการพิจารณาจัดประกวดระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอไร้ขยะดีเด่น ซึ่งอาจใช้ผลดำเนินการเป็นเกณฑ์การในพิจารณาแต่งตั้งนายอำเภอ</p> <p><b>๕. ให้ กทม. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว</b> เช่น การดูแลความสะอาดของทางเท้า บริเวณใต้ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นต้น</p> <p><b>๖. ให้ กทม. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก</b> พื้นที่ กทม. จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๒,๒๐๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ วงเงิน ๓๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. ให้ กทม./ปภ. ประสานงานกับกรมเจ้าท่าซึ่งกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ เพื่อขอความร่วมมือกำหนดให้เรือทุกลำต้องมีเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัย และขอให้ ปภ. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าไปดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ</p> <p><b>๘. มหาดไทย ๕ ภารกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้สังคม</b> พิจารณาจำนวนผู้ต้องขังในการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพด้านไฟฟ้าและประปาในแต่ละรุ่นให้มีความเหมาะสม และอาจมอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษด้วย ทั้งนี้ ให้เชื่อมโยงการทำงานกับ ปค. เกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษ</p>	<p>ปค./กทม.</p> <p>พช.</p> <p>สถ.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>กทม./ปภ.</p> <p>อต./กฟภ./กฟน./กภ.กปน.</p>
เรื่องอื่น ๆ	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p><b>๑. การจัดตั้งกรมการผังเมือง</b> ให้ ยผ. จัดทำข้อพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดในการจัดตั้งกรมการผังเมือง หรือการปรับปรุงโครงสร้าง ยผ. ในกรณีที่ไม่มีการจัดตั้งกรมการผังเมือง โดยอาจมีการจัดตั้งกองผังนโยบาย กองผังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กองผังพื้นที่เฉพาะ และกองที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องเล่นเพิ่มขึ้น การพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการที่รับผิดชอบ และการประมาณการณงบประมาณดำเนินการ</p> <p><b>๒. การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)</b> แจ้งจังหวัดจัดส่งข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน เพื่อทำการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของราษฎรที่ขอรับการจัดที่ดิน (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ ๒ เดือน) และจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยต่อไป ทั้งนี้ ให้เร่งรัดดำเนินการภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ยผ.</p> <p>ทค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๓. การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรฐาน ๑ : ๕๐๐๐ (One Map) รมว.ยธ.</b> จะหารือแนวทางขับเคลื่อนร่วมกับ มท. ภายในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการจะต้องพิจารณาผนวกที่ดินของเอกชนด้วย ทั้งนี้ ให้เตรียมข้อมูลให้พร้อม</p> <p><b>๔. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สก.</b> จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกับรอง นรม. (นายวิษณุ เครืองาม) ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐</p> <p><b>๕. แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ปภ.</b> ได้แจ้งให้จังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ำ การท่องเที่ยว ทางน้ำ และทางทะเลดำเนินการตามแนวทางเรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>๖. การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สป.</b> ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนเป็นสิริมงคลกับชีวิต</p> <p><b>๗. กรณีการก่อสร้างอาคาร และศาสนสถานของวัดพระธรรมกาย</b> ให้ ยผ. ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และให้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย</p> <p><b>๘. สถานการณ์พลังงานของไทยกรณีการสร้างโรงไฟฟ้า</b> โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ของคณะกรรมการกิจการพลังงาน สนช. ดังนั้นขอให้ ปมท. หารือกับ ผวจ. พิจารณาแนวทางการเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ฯ ดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน</p> <p><b>๙. รายงานความก้าวหน้าการนำสายไฟฟ้าลงดิน</b> ว่ามีการดำเนินการอย่างไรเป็นรูปธรรมแล้วอย่างไรบ้าง</p>	<p>ทด.</p> <p>สก.</p> <p>ปภ.</p> <p>กก.สป.</p> <p>ยผ.</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>กพน./กฟภ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.